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เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๓๒  นาฬิกา 

 เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  
นายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง  ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม  จากนั้นได้ดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด  ตามลําดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
กรุงเทพมหานคร  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  การพบกันระหว่างรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมของไทยและกัมพูชา  ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากรัฐมนตรี 
ท่ีได้รับมอบหมายติดราชการสําคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบ
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๔๗ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวธีรรัตน์  สําเร็จวาณิชย์  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  กรุงเทพมหานคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  นโยบายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต
กรุงเทพมหานคร  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม  (พลเอก พฤณท์  สุวรรณทัต)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายสาธิต  ปิตุเตชะ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดระยอง  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  การใช้อํานาจนอกระบบแทรกแซงแต่งตั้งโยกย้าย
ข้าราชการตํารวจ  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รองนายกรัฐมนตรี  (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม  
อยู่บํารุง)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

ต่อมา  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบเรื่อง  
นายปัญญวัฒน์  บุญมี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคประชาธิปัตย์   
ได้ถึงแก่อนิจกรรม  เมื่อวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 

ท่ีประชุมยืนไว้อาลัยเป็นเวลา  ๑  นาที 
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ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป  ตามลําดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายสมบูรณ์  อุทัยเวียนกุล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดตรัง  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําปะเหลียน  จังหวัดตรัง  
ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  
(นายประเสริฐ  จันทรรวงทอง)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ  โดยในระหว่างการพิจารณา
กระทู้ถามนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าท่ี 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นางเปล่งมณี  เร่งสมบูรณ์สุข  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดเลย  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การขุดลอกขยายลําน้ําหมัน  ในพื้นที่ตําบลกกสะทอน  
ตําบลนาหอ  ตําบลปากหมัน  ตําบลนาดี  และตําบลด่านซ้าย  อําเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย  
ถาม  รองนายกรัฐมนตรี  (นายปลอดประสพ  สุรัสวดี)  เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสําคัญ
จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
สัปดาห์ต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๔๗ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายพรศักด์ิ  เจริญประเสริฐ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ขอให้ขยายถนนสาย  ๒๒๖  ช่วงระหว่างอําเภอ
อุทุมพรพิสัยถึงจังหวัดศรีสะเกษ  เป็น  ๔  ช่องจราจร  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  (พลเอก พฤณท์  สุวรรณทัต)  
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
   

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๒๒  นาฬิกา 
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